

**HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG**

*

Số 3088 - CV/HNDTW

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp
bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19
để thực hiện mục tiêu kép

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Đợt bùng phát dịch lần thứ tư có diễn biến rất phức tạp, quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của nhân dân, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trong cả nước đã và đang quyết tâm, nỗ lực từng bước kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, dịch bệnh hiện vẫn diễn biến rất phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh và đã lây lan khá nhanh ra một số địa phương khác.

Để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", chăm lo đời sống nông dân; Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch

Các cấp Hội tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tăng cường vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Đổi mới nội dung tuyên truyền cho phù hợp với tình hình dịch Covid-19 nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc phòng, chống dịch bệnh; thay đổi thói quen, tư duy sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả.

Phát huy thế mạnh của từng loại hình tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời điểm tuyên truyền như qua: Pano, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi, loa phát thanh, qua sinh hoạt tổ, Hội.... Đặc biệt, cần đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền (họp trực tuyến, facebook, zalo, trang thông tin điện tử...) về việc vận động hội viên, nông dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, tránh tụ tập

đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, duy trì thành quả phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong công tác tuyên truyền cần có trọng tâm, trọng điểm với phương châm kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch tới cán bộ, hội viên, nông dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hạn chế mức thấp nhất tình trạng thiếu thông tin, nhiễu loạn thông tin, hạn chế sự lan truyền các thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Thường xuyên cập nhật thông tin mới về dịch bệnh từ nguồn chính thức để thông tin chính xác, kịp thời đến cán bộ, hội viên nông dân và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân trước diễn biến của dịch bệnh, đặc biệt là những ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống và sản xuất của hội viên, nông dân để phản ánh đến Trung ương Hội. Đồng thời vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức trong thực hiện tự cách ly y tế tại nhà và thực hiện các quy định về khai báo y tế; cài đặt Bluezone...

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế; chủ trương tiêm chủng vaccine phòng Covid-19; tổ chức vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

2. Vận động nông dân thực hiện và tích cực phối hợp với các cấp, các ngành phòng, chống dịch

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, các cấp Hội chủ động phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên, nông dân chủ động và tự giác thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động phối hợp xây dựng các phương án chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tại các cơ sở y tế, các khu cách ly, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người; trên các phương tiện giao thông công cộng; các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; các khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú và tại các sự kiện tập trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Vận động và hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh, phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, nhất là đối với những người đã tiếp xúc người bệnh cần cách ly ngay, đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ, đối với người đã có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng, phản ánh với cơ quan y tế để được kịp thời xét nghiệm; phối hợp rà soát phát hiện các trường hợp di chuyển đi, đến từ vùng có dịch, có nguy cơ cao, nguy cơ, nhất là các trường hợp tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gần với các ca bệnh vừa được phát hiện.

Các cấp Hội tại những nơi có đường biên, mốc giới tăng cường phối hợp tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, cảng biển; ngăn chặn

tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng. Tại những nơi có dịch bệnh xảy ra phối hợp phân công cán bộ, hội viên nông dân thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, cách ly, khoanh vùng dập dịch; tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung, khu vực cách ly cộng đồng; tham gia giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà; phát hiện phản ánh các trường hợp không tuân thủ việc cách ly, trốn khỏi nơi cách ly, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp với chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch. Đặc biệt lưu ý thực hiện các quy định về giãn cách, khoanh vùng; tránh tình trạng khoanh rộng bên ngoài, lỏng lẻo bên trong; Tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ quy định giữ khoảng cách trong khi đang thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Phối hợp thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo đảm đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt chú trọng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, không có tích lũy, thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... không để bất kỳ người dân nào thiếu đói do dịch bệnh.

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân vận động các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm; hội viên, nông dân, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ trang trại, các HTX trên địa bàn ủng hộ bằng tiền, lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân phục vụ phòng, chống dịch. Đồng thời, tham gia các hoạt động tình nguyện để hỗ trợ, giúp đỡ, cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho hội viên, nông dân và người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội, những cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch; hướng dẫn mua nhu yếu phẩm tại các cửa hàng tiện lợi, chế biến sẵn hoặc các siêu thị; phối hợp tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu, những gian hàng không đồng, gian hàng nghĩa tình cho người nghèo, người già neo đơn...

Phối hợp vận động cán bộ hội viên nông dân, các tổ chức, cá nhân hưởng ứng nhân tin và ủng hộ vào quỹ vaccine phòng, chống Covid -19; đăng ký thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26-2-2021 và bảo đảm độ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn.

3. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021

- Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh:

Đẩy mạnh giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công đã được giao, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

theo tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hội viên nông dân trên địa bàn, giúp hội viên nông dân tăng cường liên kết 6 nhà và triển khai các hoạt động. Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ nông sản đang vào mùa thu hoạch tại các địa phương, nhất là các địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân sớm quay trở lại sản xuất, bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch. Tập trung hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại người lao động là hội viên, nông dân đáp ứng yêu cầu mới; đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước, gắn với xuất khẩu lao động khi được tiếp nhận lao động từ các nước. Phối hợp đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh dịch bệnh thay đổi.

- Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội:

Các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện 03 Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp.

Tăng cường xây dựng và duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, nhất là tại 18 tỉnh, thành phố xây dựng mô hình làm điểm tại 6 cụm thi đua trong cả nước; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, giúp các hợp tác xã chịu ảnh hưởng của dịch bệnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới và hỗ trợ vật tư, giống, vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và “khởi nghiệp”.

- Thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội:

Các cấp Hội tích cực phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Chủ động nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, kiến nghị, đề xuất của hội viên nông dân; đặc biệt chú trọng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do, không có tích lũy, thu nhập bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất kinh doanh và đời sống của hội viên nông dân, để đề xuất phương án hỗ trợ nông dân gặp khó khăn; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, phát hiện những hành vi, dấu hiệu sai phạm, những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, nhất là việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, để kiến nghị với cấp ủy, chính quyền có những giải pháp tháo gỡ khó khăn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Ban Thường vụ các tỉnh, thành Hội chỉ đạo, tổ chức thực hiện và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và của các tỉnh, thành phố. Tiếp tục động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, địa phương làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch; tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là lợi ích của việc tiêm vaccine, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Báo Nông thôn Ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, các bản tin, cổng thông tin điện tử của các cấp Hội tăng cường thông tin tuyên truyền chính xác về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh; phản ánh khi có vấn đề phát sinh về Trung ương Hội./.

Nơi nhận: *ab*

- Ban Bí thư TW Đảng;
 - Thủ tướng Chính phủ;
 - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
 - Ban Dân vận TW;
 - Ban Tuyên giáo TW;
 - Văn phòng Chính phủ;
 - Các đ/c Thường trực TW Hội;
 - Như kính gửi;
 - Các ban, đơn vị trực thuộc TW Hội;
 - Lưu.
- (để b/c)

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Định

